



**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM NÔNG**

Tam Nông, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Số: /CT-UBND

THƯ CHÚC TẾT

Thân ái gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp huyện Tam Nông!

Trong không khí vui tươi đầm ấm của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân huyện thân ái gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện Tam Nông lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc và thành công.

Năm 2021 đã chính thức khép lại, một năm đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau! đặc biệt, đó là năm hội tụ các sự kiện trọng đại của đất nước, của Huyện: chúng ta vừa vui mừng với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu Huyện ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2026); hoàn thành mục tiêu đưa xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xen lẫn niềm vui là nỗi vất vả, tất bật, lo toan ứng phó với những khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt kinh tế, đời sống và xã hội. Đáng tự hào hơn, khi những lúc gian khó nhất, chúng ta đã siết chặt tay nhau, cùng đồng hành, bình tĩnh, kiên cường “chiến đấu” và đẩy lùi dịch bệnh. Bằng trí tuệ, sự nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết vượt khó của Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp Huyện nhà, chúng ta đã thích ứng nhanh với tình hình, nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động để khôi phục phát triển kinh tế- xã hội. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, tôi xin biểu dương và tri ân những đóng góp to lớn của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp Huyện nhà đã tô điểm thêm sắc xuân cho quê hương chúng ta.

Với quyết tâm cao và trong không khí ngập tràn sắc xuân, hòa lẫn sự rộn rã, niềm vui và hạnh phúc đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022, tôi kêu gọi toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ và cộng đồng doanh nghiệp huyện Tam Nông đoàn kết, hành động quyết liệt, tận dụng cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; ra

sức thi đua lao động, phát triển sản xuất; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Huyện phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của quê hương Đồng Tháp – Đất Sen Hồng.

Trong thời khắc non sông, đất nước đang bước sang mùa xuân mới, hứa hẹn sức sống mới với nhiều điều mới mẻ về tương lai thịnh vượng của Huyện nhà. Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo huyện, Tôi xin gửi tới toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Huyện nhà lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công “Mừng năm mới - Quyết tâm mới - Thắng lợi mới”.

Chúc cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới trên mảnh đất Tam Nông.

Chúc bà con Nhân dân Tam Nông xa quê hưởng một mùa xuân mới ấm áp bên gia đình và người thân.

Chúc các em học sinh, sinh viên và các cháu thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước.

***“Thích ứng nhanh nâng tầm vị thế
Đất Sen hồng vượt sóng vươn xa”***

Xin trân trọng cảm ơn và chào thân ái!

Trần Thanh Nam
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

